

Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiên Hải cho biết: Việc bảo đảm cung cấp điện là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của ngành điện, nhất là hiện nay trên địa bàn huyện nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Do đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ cung cấp điện ngày càng cao, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện phù hợp với xu hướng phát triển. Để điều tiết nguồn điện, Điện lực Tiên Hải thường xuyên theo dõi sản lượng và công suất trên lưới điện, nguồn điện trên hệ thống. Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng năm và phương án cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện xảy ra mất cân đối cung cầu. Tiến hành rà soát, kiểm tra các thiết bị, đường dây, trạm biến áp và công tơ khách hàng để khắc phục kịp thời những khiếm khuyết. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện trạm biến áp nhằm tránh xảy ra sự cố đột ngột. Tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây 35kV, 10kV và trạm biến áp phân phối 35/0,4kV, 10/0,4kV. Đặc biệt đường dây 973 cung cấp điện ổn định cho trạm biến áp công Lân I và II để hệ thống vận hành tốt công tiêu thoát nước khi mưa úng xảy ra. Phối hợp với các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp, kịp thời sửa chữa những khiếm khuyết, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Chú trọng công tác kiểm tra, cũng cố lưới điện bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách

DIỆN LỰC TIỀN HẢI Cung cấp điện ổn định, an toàn

Thời gian qua, Điện lực Tiên Hải đã tích cực đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện nhằm đáp ứng tốt nhu cầu, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân trên địa bàn.



Sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn.

hàng, nhất là tại các cơ quan nhà nước, bệnh viện. Bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết những vấn đề kỹ thuật, an toàn trên lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương

tiện để ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra. Cùng với đó, Điện lực Tiên Hải phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng, chống

cháy, nổ và các hoạt động vi phạm hành lang lưới điện. Trước nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng, thời gian qua, Điện lực Tiên Hải đã đầu tư 6 công trình gồm: công trình chống quá tải

phần trung thế theo dự án KFW gồm thay mới, sửa chữa, nâng cấp 12 trạm biến áp; công trình cải tạo đường dây 400V theo dự án KFW tại các xã Bắc Hải, Tây Tiến, Nam Phú. Công trình sửa chữa lớn đường dây 10kV lộ 971 trung gian Đông Hoàng và lộ 973 trung gian Nam Thanh. Đường dây 10kV lộ 977A36, lộ 397A36 và lộ 373A36, đường dây 400V xã Văn Trường. Tổ chức tốt việc tiếp nhận thông tin mất điện qua đường dây nóng để trả lời các thắc mắc, kịp thời xử lý khi có sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Điện lực Tiên Hải cũng khuyến cáo người dân cần tích cực, chủ động áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện như tắt bớt các thiết bị điện có hiệu suất cao không cần thiết, áp dụng thói quen chuyển sử dụng những thiết bị điện từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, dùng các thiết bị tiết kiệm điện đã được ngành chuyên môn dán nhãn... Việc này sẽ giảm bớt áp lực đối với hệ thống lưới điện tại địa phương, đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí dùng điện cho người dân. Ngoài ra, Điện lực Tiên Hải còn tuyên truyền, hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng tiết kiệm điện năng, thay mới các dây dẫn trong gia đình. Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện, phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

MANH THẮNG

CÔNG AN THỊ TRẤN ĐIỂM ĐIỂN

Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Với vai trò lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Thị trấn Diêm Điền là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thái Thụy, có địa bàn rộng, quá trình hội nhập kinh tế và đô thị hóa kéo theo nhiều phức tạp về ANTT. Đặc biệt, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn thị trấn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, cố ý gây thương tích... Điển hình như vụ án giết người xảy ra đêm ngày 14/7/2018 liên quan tới quán karaoke Diamond làm 1 người chết. Cơ quan điều tra Công an tỉnh hiện đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này cho thấy những dấu hiệu mất ANTT tại các cơ sở karaoke trên địa bàn thị trấn Diêm Điền hiện nay. Đồng thời, đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho Công an thị trấn trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan tới hoạt động karaoke.



Công an thị trấn Diêm Điền phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền pháp luật đến bà con ngư dân.

Trước tình hình trên, để bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an thị trấn Diêm Điền đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đến mọi người dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho

nhân dân. Ngoài ra, Công an thị trấn đã chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp; xã hội đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho

ma túy, trộm cắp, các "điểm nóng" về trật tự xã hội để có biện pháp quản lý. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp, từ đầu năm tới nay Công an thị trấn đã phối hợp với Công an huyện triệt phá 10 vụ án hình sự, trong

đó có 1 vụ về ma túy, 2 vụ đánh bạc và ghi số đề, 4 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đột pháo...

Theo Đại úy Nguyễn Đức Thụy, Phó Trưởng công an thị trấn Diêm Điền: Cùng với công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, thời gian qua, Công an thị trấn còn thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tôn giáo. 6 tháng đầu năm, Công an thị trấn đã tiếp nhận 21 trường hợp người nước ngoài vào địa bàn về thăm thân nhân, đi du lịch. Đặc biệt, ngày 27/2/2018, tại lễ hội bơi chải tại địa phương lực lượng Công an thị trấn đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi phát tán, tuyên truyền trái phép, lôi kéo người dân tham gia tà đạo "Pháp luân công pháp", thu giữ 116 quyển sách cổ nội dung tuyên truyền trái pháp luật. Công an thị trấn đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện xử lý.

Thời gian tới, Công an thị trấn Diêm Điền tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục phân công lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình từng cơ sở được phân công quản lý. Phối hợp với các lực lượng Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tập trung triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, quản lý tốt hành lang an toàn giao thông. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia giữ gìn ANTT trên khu vực biên giới biển.

TRẦN TUẤN

► Tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia ".vn" qua hồ sơ điện tử

(chinhphu.vn) Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã cho phép nhà đăng ký tên miền internet triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia ".vn" qua hồ sơ điện tử.

Đây là bước cải tiến cơ bản hướng tới các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng internet. Như vậy, việc đăng ký tên miền ".vn" sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng mà vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền ".vn".

Từ ngày 10/9, nhà đăng ký Mắt Bão là đơn vị đầu tiên triển khai thử nghiệm đầu tiên dịch vụ đăng ký tên miền ".vn" trực tuyến. Tiếp đến các nhà đăng ký tên miền khác như iNET, PA Việt Nam... sẽ triển khai thử nghiệm dịch vụ này nhằm tối đa hóa các lựa chọn nhà cung cấp tên miền và sự nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng.

► Cấy ghép thành công phổi sinh học

(nhandan.com.vn) Mới đây, các nhà khoa học Trường Đại học Texas Medical Branch (Mỹ) đã cấy thành công phổi sinh học vào lợn. Kết quả cho thấy hoàn toàn không có biến chứng sau cấy ghép, tất cả con lợn khỏe mạnh, phổi tự điều chỉnh để phát triển các mạng lưới mạch máu cần thiết trong hai tuần lễ.



Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thay vì chờ đợi một người khác hiến tạng nội tạng, trong tương lai người bệnh dễ dàng được cấy bất kỳ bộ phận nội tạng nào mà họ cần được cấy ghép hoặc thậm chí in sinh học 3D từ chính các tế bào của mình.

► Phát hiện loài sóc mới ở Việt Nam

(nhandan.com.vn) Các nhà khoa học của Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp các nhà khoa học của Đại học Kyoto và Đại học Obihiro (Nhật Bản) đã phát hiện một loài sóc mới được đặt tên là sóc cây hòn khoai (Hòn Khoai squirrel); tên khoa học là Callosciurus honkhaiensis.



Ảnh minh họa

Sóc cây hòn khoai có kích thước nhỏ hơn các loài sóc thuộc giống Callosciurus, có lông ở chóp đuôi màu trắng. Hiện tại, sóc cây hòn khoai mới chỉ được ghi nhận tại đảo Hòn Khoai, cần tiếp tục điều tra để đánh giá vùng phân bố của loài ở các đảo khu vực phía Nam của Việt Nam đồng thời có những đánh giá tiếp theo về số lượng quần thể của loài trên đảo để có giải pháp bảo tồn phù hợp cũng như có thể trở thành loài đặc hữu chỉ ghi nhận được ở đảo Hòn Khoai.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Các nhà hàng, khách sạn chưa có phòng dành riêng cho người hút thuốc

Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh luôn xác định cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật, đặc biệt là ở những nơi có quy định cấm hút thuốc; đánh giá nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe và ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác PCTHCTL.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành với sự tham gia của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát đã

được thực hiện tại 40 cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại 20 nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh cho thấy, hầu hết các đơn vị đã xây dựng các văn bản liên quan, tuyên truyền sâu rộng về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; treo biển cấm hút thuốc lá ở những nơi tập trung đông người. Những cơ sở lớn thực hiện khá tốt quy định cấm hút thuốc lá. Các cơ sở kinh doanh đều có ý thức trong công tác PCTHCTL tại cơ sở kinh doanh của mình. 100% nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh được kiểm tra đều có biển báo cấm hút thuốc lá,



Ảnh minh họa

đã tham gia tập huấn và tổ chức ký cam kết về môi trường không khói thuốc lá. Điển hình như khách sạn Kim Long (thành phố Thái Bình) có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá bên ngoài sân thượng; khách sạn Kim Cương có hệ thống hút mùi hiện đại nên trong khuôn viên khách sạn tại thời điểm kiểm tra không có mùi thuốc lá. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định tại những nơi cấm hoàn toàn không hút thuốc lá, việc xử phạt người vi phạm tại các nhà hàng, khách sạn chưa được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đa phần các nhà hàng, khách sạn hầu như chưa xây dựng phòng dành riêng cho người hút thuốc lá, một số nhà

hàng vẫn có gạt tàn thuốc lá bày ở các bàn ăn. Ở một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh thuốc lá đã hiểu được tác hại của thuốc lá nhưng do e ngại mất khách không dám nhắc nhở nên vẫn để khách hút thuốc lá tại cơ sở mình. Để thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đoàn đã nhắc nhở các nhà hàng, khách sạn cần bổ sung quy định về PCTHCTL vào nội quy chung. Đề nghị các nhà hàng, khách sạn treo thêm biển "Cấm hút thuốc lá" tại các khu vực không được phép hút, các biển báo "Cấm hút thuốc lá" cần được đặt ở vị trí thuận tiện để mọi người có thể dễ dàng quan sát và thực hiện. Nếu các nhà

hàng, khách sạn cố tình vi phạm sẽ có chế tài xử phạt theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đoàn cũng hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn cần thiết kế nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, có đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy... Với sự chung tay vào cuộc của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh, việc giám sát, kiểm tra thường xuyên, liên tục như vậy sẽ đánh giá đúng thực trạng thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, từ đó để xuất các biện pháp thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi các quy định của pháp luật về PCTHCTL.

HOÀNG THÍA

(Trung tâm TT-GDSK tỉnh)